



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองคลัง (กลุ่มงานบริหารงบประมาณ) โทร. ๕๐๓๓๕
ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๖๖๓๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันเหลือในปี) ตกพับโดยผลของกฎหมาย และเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีการบอกเลิกสัญญา และหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๒๐๓.๒/ว ๕๘๖๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้เร่งก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๓๘๘๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันเหลือในปี) งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพับโดยผลของกฎหมาย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ขณะนี้ได้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันเหลือในปี) งบลงทุน (รายการปีเดียว) ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จครบทุกรายการ และงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน (รายการปีเดียว) มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบางรายการมีความจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับงบลงทุน (รายการปีเดียว) เพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันเหลือในปี) งบลงทุน (รายการปีเดียว) บางรายการอาจจะมีเงินตกพับแต่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว และงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน (รายการปีเดียว) บางรายการมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์โดยไม่กระทบรายการอื่นในภาพรวม จึงขอแจ้งชักชวนแนวปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันเหลือในปี) งบลงทุน (รายการปีเดียว) รายการใดที่งบประมาณอาจจะตกพับแต่สัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่หรือก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน (รายการปีเดียว) ของหน่วยงานนั้นๆ ที่จะปรับลดรายการใดเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ ไปตั้งจ่ายชดเชยรายการที่ตกพับโดยผลของกฎหมายต่อไป

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน (รายการปีเดียว) ที่มีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน แต่มีความจำเป็นต้องได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ขอให้จังหวัดพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน (รายการปีเดียว) ของหน่วยงานนั้นๆ ที่จะปรับลดรายการใดเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายสมทบรายการดังกล่าว และหน่วยงานสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการเดิมได้ ทั้งนี้ ขอให้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดกับผู้รับจ้างรายเดิมภายหลังด้วย

/๓. สำหรับ...

๓. สำหรับหน่วยงานใดตาม ข้อ ๑ - ๒ หรือกรณีนอกเหนือจากนี้ที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายการปีเดียว) หรือมี แต่หน่วยงานไม่ประสงค์จะให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อนำมาชดเชย จะต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

๔. การขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกรายการไม่ควรจะเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ขอให้พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมโดยมุ่งหมายการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญและเป็นลำดับแรกก่อน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย